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เร่ิมประชุมเวลา 09.05  น. 
  ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้  
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงเพื่อทราบ 
 1.1  ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 1/2553 
เมื่อวันที่  8  มีนาคม  2553  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

 รองคณบดีฝายบริหาร  แจงผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมกรรมการบริหารประจําคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งท่ี 1/2553  เมื่อวันที่  8  มีนาคม 2553  วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา ตามเอกสารที่แจงใหทราบ
ในการประชุม 

  ท่ีประชมุรับทราบ    ท้ังนี้ประธานเสนอใหทําการปรับแกโดยใหเพิ่มเติมผลการปฏิบัติตามมติฯ
ในเอกสารแสดงผลการปฏิบัติตามมติฯ ดวย ในสวนของคาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน ใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ และสวนการขอยืมครุภัณฑจากบุคคลภายนอก ใหแกไขเปน ไดมีการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม
เรียบรอยแลว คือ ไมอนุมัติ และผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคือ ไดมีการคืนเครื่องครุภณัฑดังกลาวใหคณะฯ 
แลว 
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ประธานกําชับใหฝายเลขานุการ    แจงผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมกรรมการบริหารฯ ดังกลาวให
หนวยงานที่รับผิดชอบทราบและถือปฏิบัติตอไป 

 

 1.2  ผลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรและคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 รองคณบดีฝายบริหาร แจงเรื่องการปรับปรุงหองเรียน และหองคอมพิวเตอร ตลอดจน
หองปฏิบัติการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรฯ ไดทําเรื่องสรุปใหผูบริหารทราบ  และไดรับ
อนุมัติในหลักการแลว  ขณะนี้ไดดําเนินการไปแลวบางสวน ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ ไดขอความรวมมือจาก
หัวหนาสํานักวิชาฯ ชวยกํากับดูแล  เพราะรวมเปนคณะกรรมการและเปนเรื่องของสํานักวิชาโดยตรง  
ถามีปญหาเรื่องการบริหารจัดการก็ขอใหแจงคณะ โดยไดกําหนดผูรับผิดชอบครุภัณฑ และมีการประเมิน
คาใชจายในสวนของการจัดหาพัสดุ 

 ในสวนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในขณะนี้ไดมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบใหคณะกรรมการแตละทาน ซึ่งท่ีผานมา งานดานนี้จะเนนเฉพาะงบประมาณกับพัสดุ แตใน
ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดเพิ่มประเด็นเรื่องการบริหารความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับงานดานการศึกษา และดานอื่นๆ 
ของคณะดวย โดยฝายเลขานุการของคณะกรรมการฯ จะจัดทํารางแบบสอบถามเพื่อนําเขาท่ีประชุมใหความ
เห็นชอบ จากนั้นจะไดใชในการสัมภาษณผูบริหารท่ีเกี่ยวของ  

 ประธานเพิ่มเติมวา กอนหนานี้ คณะฯ ยังไมเคยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แตเปน
งานประจําท่ีอยูในความรับผิดชอบของงานนโยบายและแผน  ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายทําใหเปน
รูปธรรมและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยใหคณะกรรมการฯ ดูแลทั้งเรื่องงบประมาณ  การปฏิบัติงาน 
โดยประมาทเลินเลอ การไมปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวขอและความเสี่ยงเรื่องการบริหารงาน โดยมีขอบเขต
ของงานที่กวางขวางมากขึ้น 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.3  การไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการ TOT ทางดาน Food Processing  
 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงเรื่องการไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการ TOT

ทางดาน Food Processing โดยไดแบงเปน 2 โครงการคือ โครงการแรก ติดตามความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของผูผานการอบรมหลังจบหลักสูตร (TOT Follow Up) ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 
ระหวางวันที่ 10-26 มีนาคม 2553 ณ สปป.ลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย สวน
โครงการที่ 2 คือโครงการ International Training of the Trainers ทางดาน Food Processing ซึ่งเปนโครงการ
ตอเนื่อง 3 ป (2010-2012) จะมีผูเขารวมอบรม 25 คน และมีผูผานการอบรมในหลักสูตรกอนหนานี้ (Ex-TOT 
participants)    เขารวมอบรมในเชิงลึก  อีกจํานวน 4-5 คน  จากการเดินทางไปติดตามความกาวหนา ไดรับ
ทราบขอมูลจากผูผานการอบรมในหลักสูตรกอนหนานี้วา ในการที่จะพัฒนา SMEs ในประเทศเหลานั้น 
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรที่มาจากหลายหนวยงาน ดังนั้น ในโครงการที่ไดรับอนุมัติใหมนี้ 
จะเชิญผู เขารวมอบรมมาจากหลายหนวยงานในแตละประเทศ เพื่อใหการอบรมนานาชาติดังกลาวมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.4  การไดรับอนุมัติโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว   
 รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงเรื่องท่ีคณะฯ ไดรับอนุมัติในหลักการใหดําเนิน

โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว  ขณะนี้ ไดมีการปรับแกงบประมาณ และ
มหาวิทยาลัยไดสงรายชื่อนักศึกษาปริญญาเอกมาใหคณะฯ ดําเนินการคัดเลือกเปนการเบื้องตนแลว ใน
โครงการฯ นี้จะเปนการพัฒนาหลักสูตร การจัดหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น ในระยะแรก มีระยะเวลา 3 ป 
(ปงบประมาณ 2553 เปนตนไป) โดยถาหากทางคณะจะรับนักศึกษาปริญญาเอก อาจตองมีการขอขยายเวลา
ของโครงการตอไปอีก  ในสวนของความรวมมือระยะที่ 2   จะเปนการเปดหลักสูตรการปรุงแตงกสิกรรม 
โดยมีอาจารยของคณะฯ เปนอาจารยพี่เลี้ยง ท้ังนี้ จะมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในระยะที่ 1 กอน
จึงจะทราบผลการพิจารณาของโครงการระยะที่ 2     

  ประธานไดมอบหมายใหหัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ 
เนื่องจากคณะฯ ยังไมมีหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาเอก แตท้ังนี้ สามารถเปดสอนเปนภาษาไทย
สําหรับนักศึกษาจาก สปป.ลาวได แตตองเรียกเก็บคาธรรมเนียมนักศึกษาในอัตราของนักศึกษาตางชาติ 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.5  สรุปการขอมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําคณะ 
  รองคณบดีฝายบริหาร แจงสรุปการขอมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจําคณะ 

ระหวางวันที่ 8 มีนาคม – 7 เมษายน 2553 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แจงในที่ประชุม 
  ประธานใหขอมูลเพิ่มเติมเรื่องที่คณะไดรับการติดตอจาก Dr. Dr.Sergio Angeli, Faculty of 

Science and Technology, University of Bolzano ประเทศอิตาลี   เพื่อจัดทําความรวมมอืกับคณะ
เกษตรศาสตรและคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในการจัดทํา LETTER OF INTENT กับ  FACULTY  OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGY, FREE UNIVERSITY OF BOZEN-BOZANO, ITALY  
ขณะนี้คณะเกษตรศาสตรไดแจงไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ โดยโครงการนีค้ณะฯ ได
มอบหมายให อาจารย ดร.โปรดปราน ทาเขียว เปนผูประสานงาน โดยทางประเทศอิตาลี ตองการใหคณะ
เปนแมขาย (Hub) ในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ท้ังนี้ คณะจะไดทําการประสานงานกับสาธารณรัฐเวียดนาม
และ สปป.ลาว ตอไป  

 ในสวนของการรายงานผลการประเมินขาราชการที่แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประธานใหมีการแจงผลการพิจารณาใหคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะทราบ
โดยไดมอบหมายใหรองคณบดีฝายบริหาร ติดตามกรณีของนางจิตรา กลิ่นหอม  

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 1.6  การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552  
  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา แจงเรื่องท่ีหนวยประกันคุณภาพการศึกษา  

ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตัวช้ีวัดจากหนวยงานที่รับผิดชอบ และจะมีการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะ ประจําปการศึกษา 2552 ระหวางวันที่ 3-4 มิถุนายน 2553 และจะมีการรับ
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ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2552 
ระหวางวันที่ 28-29 มิถุนายน 2553  นอกจากนี้ ทางคณะฯ กําลังจะมีการปรับปรุงคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 1.7  ท่ีตั้งของสํานักงานสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

  หัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร แจงเรื่องท่ีตั้งของสํานักงานสํานักวิชาฯ  ซึ่งจะอยูท่ี
ช้ัน 1 ของสาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยจะใชงบประมาณในการเคลื่อนยายใหนอยท่ีสุด 
ประธานขอความรวมมือใหหัวหนาสํานักฯ สงรายละเอียดความตองการใหคณะฯ ทราบภายในสัปดาหนี้ 
เนื่องจากจะตองนํางบประมาณเงินรายได ป 2553 เพิ่มเติมกลางปเสนอใหคณะกรรมการอํานวยการประจํา
คณะพิจารณารับรองภายในวันที่ 19 เมษายน 2553 นี้  

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 1.8  การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและงานวันผูปกครองพบผูบริหาร 
 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา แจงเรื่องกําหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม

และงานวันผูปกครองพบผูบริหาร ในปการศึกษา 2553  ซึ่งตรงกับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
International APEC Symposium entitled “Biofuels from Agricultural and Agro-Industrial Wastes”  ท่ีกําหนด 
จัดงานในระหวางวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2553  

  ท่ีประชุมรับทราบ     พรอมท้ังมอบหมายใหผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
หารือเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและงานวันผูปกครองพบผูบริหารกับหัวหนา
สํานักวิชาฯ  

  
ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 2.1  การประชุม ครั้งท่ี  1/2553 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหแกไข ดังนี้ 
  หนา 2 บรรทัดท่ี 19 แกไข “มติ” เปน “ขอเสนอ”   
  หนา 2 บรรทัดท่ี 30 แกไข “ตั้งเปา” เปน “กําหนดเปาหมาย”   
  หนา 3 บรรทัดท่ี 32 เพิ่มเติม “บริษัท Tetra Pak (Thailand) Ltd. มีความรวมมือกับ

บริษัทเฟรชมิลลในการจัดทําระบบนํารอง โดยจะมีโครงการที่เกี่ยวของกับการทําสูตรอาหาร ซึ่งบริษัทได
ใหขอคิดเห็นวาคณะฯ สามารถเขามามีสวนรวมได” ตอทายจากคําวา “ไดรบัแจงวา”  

  หนา 4 บรรทัดท่ี 6 แกไขจาก “ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แตคาดวาจะถูกปรับเปน
งบประมาณ ป 2554 ซึ่งจะสามารถเบิกจายไดในเดือนมกราคม 2554 แตก็อาจเบิกจายไดทันงบประมาณป 
2553 ถาเบิกจายไดในเดือนมิถุนายน 2554 ก็มีเวลาเบิกจาย 6 เดือน     (ขอขยายเวลาไดถึงเดือนธันวาคม)” 
เปน “ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในป 2553 เริ่มอนุมัติใชเดือนเมษายน 2553 ก็จะมีเวลาใชจายเงิน
งบประมาณอีก 5 เดือนจนถึงเดือนกันยายน 2553 และอาจขอขยายระยะเวลาไดอีกจนถึงเดือนธันวาคม 
2553) 
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  หนา 4 บรรทัดท่ี 17 แกไข “ป 2554” เปน “ปลายป” 
  หนา 4 บรรทัดท่ี 18 เพิ่มเตมิ “โดยคณะฯ จะรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด” ตอทาย 

คําวา “เทคโนโลยีผลิตภัณฑทางทะเล”  
  หนา 5 บรรทัดท่ี 12 เพิ่มเติมคําวา “แลวแตกรณี” ตอทายคําวา “เก็บคาเชาหรือไมก็

ได” 
  
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว  รับรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง  
 3.1  การจัดโครงการ International APEC Symposium “Biofuels from Agricultural and Agro-
Industrial Wastes”   

  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ แจงเรื่องการเชิญ general participants จากตางประเทศ
แตขณะนี้ยังไมมีผูแจงความประสงคเขารวมงาน    ในสวนของ general participants ภายในประเทศไดแจง
ความประสงคเขารวมงานประมาณ 35 คน     นอกจากนี้ มี active participants แจงตอบรับเขารวมงานแลว  
14 คน จากเปาหมายที่กําหนดไว 22 คน โดยวันที่ 10 เมษายน 2553 เปนกําหนดวันสง traveling plan และ
วันที่ 21 เมษายน 2553 เปนกําหนดวันสง full paper   โดยไดขอความอนุเคราะหอาจารยสุพัฒน    คําไทย  
ใหออกแบบรูปแบบของ curriculum vitae และ full paper ขณะนี้ ไดเริ่มดําเนินการสงใหกับ active 
participants และ keynote speakers แลว 

 ประธานเพิ่มเติมวา ในงานประชุมวิชาการครั้งนี้ กําหนดเปาหมายผูเขารวมงานไว 100 คน 
และเสนอใหมีการเชิญ general participants จากตางประเทศใหมากขึ้น ในงานนี้ จะมีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณมาเปนประธานในพิธีเปด และมีอธิการบดีเปนผูกลาวตอนรับ  

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 3.2   คาตอบแทนการสอนเกินภาระงาน 
 

 ประธานแจงเรื่องท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) จะนําเรื่องคาตอบแทน
การสอนเกินภาระงานเขาพิจารณาในการประชุมบายวันนี้ ซึ่งจะมีการกําหนดบัญชีออกมาใหม และจะ
สําเนาแจงใหกรรมการทุกทานทราบอีกครั้ง เกณฑนี้จะเริ่มใชตั้งแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป คณะฯ 
จะแตงตั้งคณะทํางานในเรื่องนี้  และจะมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการเปนประธานคณะทํางาน 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 3.3  การขออนุมัติพักการศึกษาชั่วคราวยอนหลังและยายสถานที่ศึกษาของอาจารยปยวรรณ   สิมะไพศาล   
  รองคณบดีฝายบริหารไดแจงเรื่องหนวยการเจาหนาท่ีไดดําเนินการใหอาจารยปยวรรณ สิมะไพศาล 

ติดตอกับมหาวิทยาลัยเพื่อใหการรับรอง ในเรื่องการขออนุมัติพักการศึกษาชั่วคราว 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 4.1  การจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2553 เพิ่มเติมกลางป   

 ตามเอกสารที่แจงในที่ประชุม ประธานไดแจงรายละเอียดการจัดทํางบประมาณรายจายเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ 2553 เพิ่มเติมกลางป   

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 
2553 เพิ่มเติมกลางป  ในหลักการ ซึ่งประธานจะนําเขาพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อํานวยการประจําคณะตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอื่นๆ  
 5.1  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 ประธานแจงเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยสายวชิาการที่จะมีอัตราเงินเดือนเต็มข้ัน จํานวน 5 
รายในปจจุบัน แตมีระเบียบอนุโลมใหข้ึนเงินเดือนไดอีก 2 ปงบประมาณ พนักงานเหลานี้จะไดรับการ
เลื่อนข้ันเงินเดอืนอีกเพียง 1 ครั้งคือในเดือนตลุาคม 2553 นี้  ถาหลังจากนั้นยังไมไดรับการขึ้นเงินเดือนอีก 
จะตองถูกใหออกจากราชการในเวลาอีก 3 ป  ดังนั้นคณะฯ จะทําหนังสือแจงไปยังสํานักวชิาอุตสาหกรรม
เกษตร เพื่อขอทราบแผนการพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลซึ่งจะนํามาแนบกับ TOR ในปถัดไป โดยใน
สวนของพนักงาน คณบดีจะเชิญมาเจรจา TOR เปนรายบุคคล   ในสวนของขาราชการสังกัดสํานักวิชาฯ 
จะมอบหมายใหหัวหนาสํานักวิชาฯ เปนผูเจรจา จากนั้น ประธานไดขอความรวมมอืใหหัวหนาสํานักวิชาฯ 
ทําความเขาใจในเรื่องการประเมินเลื่อนขั้นเงนิเดือนใหกับบุคลากรในสังกัด 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 5.2  การรวมทําวิจยักับหนวยงานอืน่ 
 หัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  หารือท่ีประชุมเรื่องแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ี

คณาจารยมีการทําวิจัยรวมกับหนวยงานภายนอก ซึ่งประธานแนะนําใหแจงหนวยงานภายนอกใหทํา
หนังสือขอความอนุเคราะหบุคลากรของคณะเพื่อไปรวมทําวิจัย 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 5.3  การจัดอบรม เรือ่ง การขอตําแหนงทางวิชาการ    
 หัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรไดเสนอใหคณะฯ จัดอบรม เรื่อง การขอตําแหนงทาง

วิชาการ โดยใหเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีตรวจผลงานทางวิชาการมาเปนวิทยากร  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 5.4  การจัดโครงการศึกษาดูงานของอาจารย และเจาหนาท่ี 
 ประธานไดมอบหมายใหหัวหนาสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรจัดทําโครงการศึกษา   ดูงาน

ของอาจารย และเจาหนาท่ี 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 






